

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๓ / ว ๑๑๓๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง สำรองความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามแบบสำรวจฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อจังหวัดจะได้สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ รายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบตามกำหนดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลียดโท วงศ์ใหญ่)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๑๓

แบบสำรวจข้อมูลองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

อำเภอ

คำอธิบาย ใต้แต่ละช่องหมาย / ในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง

ที่	ชื่ออปท.	ความพร้อมด้านบุคลากร					ความพร้อมด้านยานพาหนะ			ความพร้อม	หมายเหตุ
		แพทย์	พยาบาล	เวชกร ฉุกเฉิน	ทีม FR	ผู้ขับพาหนะ ฉุกเฉิน (ผ่านการอบรม ตามมาตรฐานฯ)	รถ Ambulance	รถ FR ตามมาตรฐานฯ	รถ FR		

หมายเหตุ ๑. อำเภอกรอกเฉพาะรายชื่อ อปท. ที่มีความพร้อมเท่านั้น

๒. การกรอกข้อมูลมีคำอธิบายศัพท์แนบท้าย

ผู้รายงาน

()

ท้องถิ่นอำเภอ.../ปลัด อบจ.../ปลัด ทม.แพร...

คำอธิบายคำศัพท์

ศัพท์	คำอธิบาย
ทีม FR (First Responder)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น มีจำนวน 3 คน ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ทีม BLS (Basic Life support)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น มีอย่างน้อย 3 คน และ 2 คนผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หัวหน้าทีมเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) 110 ชั่วโมง ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ทีม ILS(Intermediate Life support)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง มีอย่างน้อย 3 คน และหัวหน้าทีมเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง) แล้วสอบขึ้นทะเบียนในอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีเวชกรฉุกเฉินระดับต้น และผู้ปฏิบัติการเบื้องต้นอยู่ในทีม
ทีม ALS (Advance Life support)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หัวหน้าทีมเป็นแพทย์/ แพทย์ฉุกเฉิน (ที่แพทยสภากำหนด) หรือพยาบาลกู้ชีพ/พยาบาลฉุกเฉิน/พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ที่สภาการพยาบาลกำหนด) หรือเวชกรฉุกเฉินระดับสูง (ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับสูง แล้วสอบขึ้นทะเบียนในอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) มีเวชกรฉุกเฉินระดับต้น และผู้ปฏิบัติการเบื้องต้นอยู่ในทีม
เวชกรฉุกเฉินระดับสูง (EMT-P)	ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับสูง แล้วสอบขึ้นทะเบียนในอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I)	ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง แล้วสอบขึ้นทะเบียนในอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B)	ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) 110 ชั่วโมง ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รถ AMBULANCE (ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด)	รถตู้ฉุกเฉินสีขาว
รถ FR (ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด)	รถกระบะตอนเดียวสีขาว
รถ FR	รถกระบะทั่วไป เช่น รถแบบมุลนิธิ หรือรถชาวบ้าน